

BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ điện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023.

Ủy quản lý hàng năm được tỉnh duy trì thường xuyên, giúp cán bộ điện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả, được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, qua đó có hàng nghìn lượt cán bộ từ tỉnh đến cơ sở được cử theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, việc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ điện Ban Thường vụ Tỉnh



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình từ năm 2015 đến nay; mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 2050; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát

triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, tỉnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, đặc biệt là các đột phá phát triển, trong đó tập trung vào 3 khâu then chốt, cụ thể: Tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông

kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế của vùng duyên hải Bắc Bộ. Xây dựng và phát triển Khu kinh tế thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến (công nghệ cao), chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch và chế biến phục vụ phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân. Nâng cao

chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế hướng biển tạo sự phát triển đột phá trên một số lĩnh vực: cảng biển, năng lượng (điện gió, điện khí), dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái biển... Mở rộng không gian lấn biển tạo quỹ đất cho các hoạt động chức năng; hình thành không gian công nghiệp - đô thị - dịch vụ đồng bộ, cảnh quan sinh thái ven biển hấp dẫn... Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã chỉ ra tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Buổi chiều ngày 18/9, các học viên nghe Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, bước vào

giai đoạn phát triển mới, đất nước ta tiếp tục phải đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, phải đổi mới, đổi mới tư duy và trang bị thêm kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý, từ đó tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí đề nghị các học viên sắp xếp, bố trí thời gian một cách khoa học để tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình của lớp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung được truyền đạt. Chú trọng trao đổi, thảo luận, nhất là những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đơn vị để cùng tháo gỡ, giải quyết.

Theo chương trình, sáng ngày 19/9, các học viên sẽ được truyền đạt chuyên đề "Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

ĐAO QUYN

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 18/9, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về công tác đầu tư, mở rộng sản xuất của Nhà máy sản xuất Amon Nitrat thuộc Công ty Hóa chất mỏ - Vinacomim (Micco) và công tác cung ứng than cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và 2. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh,

lãnh đạo một số, ngành dự buổi làm việc. Về phía TKV có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TKV đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác đầu tư, mở rộng sản xuất của Nhà máy sản xuất Amon Nitrat thuộc Micco và việc cung ứng than cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và 2. Liên quan đến việc cấp than cho các nhà máy nhiệt điện tại Thái Bình, TKV mong muốn tỉnh tạo điều kiện để TKV tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất của nhà máy, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Amoniac đầu vào cho nhà máy sản xuất Amon Nitrat...

bảo đảm đáp ứng kịp thời cho hoạt động của các nhà máy nhiệt điện. Liên quan đến Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, với tiềm năng và lợi thế phát triển, TKV mong muốn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện để TKV tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất của nhà máy, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Amoniac đầu vào cho nhà máy sản xuất Amon Nitrat...

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn tinh cảm, sự đóng góp của TKV với tỉnh Thái Bình. Trong đó nhấn mạnh đóng góp của Nhà máy sản xuất Amon Nitrat vào nguồn thu ngân sách của tỉnh thời gian qua cũng như sự phối hợp giữa Tập đoàn, các đơn vị thành viên với tỉnh trong bảo đảm an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, bảo đảm cung cấp than cho các nhà máy

nhà máy nhiệt điện tại Thái Bình và xử lý các tình huống phát sinh. Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của TKV đồng thời ghi nhận, đánh giá cao việc khắc phục khó khăn của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để bảo đảm hoạt động sản xuất từ khi triển khai công suất đến nay. Đồng chí hoan nghênh việc mở rộng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat và mong muốn với uy tín, trách nhiệm và tinh cảm đối với Thái Bình, TKV sẽ lựa chọn đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất để đầu tư, mở rộng nhà máy qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Với chủ trương đẩy mạnh xúc tiến đầu tư của Thái Bình, việc TKV đẩy mạnh đầu tư các dự án liên quan

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh sẽ là động lực thúc đẩy thu ngân sách của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất với một số đề xuất của TKV, đồng thời khẳng định: Tỉnh Thái Bình ủng hộ chủ trương của TKV và sẵn sàng tạo điều kiện, bổ sung, cập nhật quy hoạch trên tinh thần bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan của tỉnh phối hợp chặt chẽ với TKV trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến các thủ tục và công việc mà TKV đề xuất. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo TKV, chúc mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và TKV ngày càng phát triển.

NGUYỄN THỜI

HỘI THẢO BÁO ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội thảo, các cơ quan báo Đảng đã trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng NTM của cấp ủy đảng, chính quyền; sự vào cuộc của hệ thống chính trị; việc tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ; kinh nghiệm huy động nguồn lực trong nhân dân; việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; giải pháp bảo vệ môi trường, xây dựng làng, xã, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp; NTM thông minh...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Các cơ quan báo Đảng địa phương phải xác định tuyên truyền xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm xã hội của phóng viên đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo Đảng ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hội thảo là dịp để các báo Đảng các tỉnh, thành phố giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền phản ánh sinh động cuộc sống, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, nêu gương người tốt, việc tốt... của địa phương. Tại hội thảo đã trao cờ luân lưu cho Báo Bắc Giang, đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 29.

NGUYỄN THỜI

CÔNG AN THÀNH PHỐ

Nỗ lực kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Hiện nay, các bước tự đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử (ĐDDT) mức độ 1, mức độ 2 và các tiện ích của ứng dụng VNeID tương đối rõ ràng nhưng rất nhiều người vẫn chưa biết cách thực hiện. Vì vậy, thời gian qua, Công an thành phố Thái Bình đã thành lập các tổ công tác lưu động về từng khu phố, thôn xóm hướng dẫn công dân kích hoạt ứng dụng này.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, tổ 5, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Trước đây, tôi thắc mắc là tại sao đã làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip rồi lại phải đi đăng ký tài khoản ĐDDT. Nhưng khi được tuyên truyền về lợi ích đăng ký tài khoản ĐDDT và cài đặt ứng dụng ĐDDT VNeID, cả gia đình tôi gồm 4 thành viên đều đã đăng ký xong. Còn đối với chị Trần Thị Hải, tổ 1, phường Trần Lâm thì việc đăng ký kích hoạt tài khoản ĐDDT không tốn quá nhiều thời gian, thủ tục đơn giản. Sau khi hoàn thành kích hoạt tài khoản ĐDDT mức 2, chị nhận thấy ứng dụng này rất tiện ích với người dân và các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các thủ tục hành chính. Nhiều giấy tờ của công dân như CCCD gắn chip, thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ tùy thân khác được tích hợp trên ứng dụng, đi đâu người dân không cần phải mang quá nhiều giấy tờ như trước mà chỉ cần mang theo điện thoại có cài đặt ứng dụng VNeID là có thể giải quyết được các thủ tục hành chính. Bà Phạm Thị Thao, nhân viên Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao Thái Bình thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong giải quyết các thủ tục khám chữa bệnh. Bà Thao chia sẻ: Tôi thấy ứng dụng ĐDDT rất thuận tiện cho người



Công an thành phố Thái Bình hỗ trợ cấp căn cước công dân gắn chip và đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân.

dân. Khi bệnh nhân đến bệnh viện, nếu quên hoặc mất thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ tùy thân trong quá trình khám chữa bệnh, người bệnh vẫn có thể sử dụng tài khoản ĐDDT để giải quyết các thủ tục mà không mất thời gian chờ đợi và đi lại. Với phương châm "làm hết việc không làm hết giờ", thời gian qua, Công an thành phố đã tập trung phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về ĐDDT. Thành lập 3 tổ hỗ trợ tự nhận, kích hoạt tài khoản ĐDDT cho công dân. Trong đó 1 tổ tại trụ sở Công an thành phố hỗ trợ cấp, đổi, cấp lại CCCD gắn chip gắn với cấp tài khoản ĐDDT cho công dân và 2 tổ hỗ

trợ lưu động tại các phường, xã. Là cán bộ trực tiếp tham gia các tổ hỗ trợ cấp tài khoản ĐDDT cho công dân, Thượng úy Bùi Đức Vinh, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố chia sẻ: Với mục tiêu hoàn thành kế hoạch hợp cùng các tổ dân phố, khu dân cư "Đến từng nhà, rà từng người" xác lập tài khoản ĐDDT phục vụ nhân dân". Bà Bùi Thị Hương, Chủ tịch UBND phường Đề Thám cho biết: Trong nhiệm vụ này thì cả hệ thống chính trị từ phường đến các khối phố đều tham gia. UBND phường đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên đài truyền thanh, tại nhà văn hóa các tổ

dân phố, dùng xe tuyên truyền lưu động để người dân nắm bắt thông tin. Các tổ công nghệ số công đồng phối hợp với lực lượng công an đến tận nhà để tuyên lý hành chính về trật tự xã hội, tuyên và hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản ĐDDT, ứng dụng VNeID cho người cao tuổi, ốm đau. Đến tháng 7/2023, Công an thành phố đã hỗ trợ cấp CCCD gắn chip cho gần 163.000 công dân đủ điều kiện; tổ chức thu nhận gần 111.200 hồ sơ, kích hoạt gần 102.500 tài khoản ĐDDT cho công dân hoàn thành chỉ tiêu Công an tỉnh giao, đạt trên 70% công dân đủ điều kiện. Trong đó nhiều phường, xã tỷ lệ thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDDT đạt cao, vượt chỉ tiêu giao như các phường: Phú Khánh, Lê

Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Đề Thám, các xã: Tân Bình, Vũ Đông, Vũ Phúc, Đồng Thọ, Đồng Mỹ...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, góp phần chung tay xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đẩy mạnh triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu thuộc lĩnh vực của ngành trên môi trường điện tử, trong đó chú trọng triển khai thực hiện thủ tục trong công tác quản lý cư trú. Duy trì công tác làm sạch thông tin dân cư, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống"; thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, góp phần làm giàu dữ liệu dân cư, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, xác thực thông tin công dân chính xác, phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã chủ động khai thác ứng dụng ĐDDT trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Hiện nay, thành phố còn gần 30% công dân đủ điều kiện chưa đăng ký kích hoạt tài khoản ĐDDT, phần lớn các công dân là người cao tuổi hoặc người không sử dụng điện thoại thông minh. Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu về Đề án 06, những lợi ích khi đăng ký tài khoản ĐDDT, ứng dụng VNeID. Duy trì tổ hỗ trợ cấp CCCD gắn chip và đăng ký kích hoạt tài khoản ĐDDT cho công dân tại trụ sở Công an thành phố. Đồng thời, tích cực phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

MINH NGUYỄN

TIỀN HẢI RA MẮT MÔ HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

hướng dẫn, vận động, thuyết phục", đổi mới tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở với mục tiêu cao nhất là phục vụ hiệu quả và hướng tới sự hài lòng của nhân dân, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng trung ương đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng tư vấn Trường Đại học Thái Bình kể từ ngày 18/9/2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thái Bình bày tỏ mong muốn với trình độ, kinh nghiệm quản lý dày dặn của mình, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú sẽ cùng với Hội đồng tư vấn, tập thể lãnh đạo trường sớm thiết lập mục tiêu, kế hoạch hành động cụ thể, nắm bắt cơ hội, đổi mới chiến lược phát triển, đào tạo, tạo bước đột phá nhằm định hướng xây dựng, phát triển trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học thuộc top đầu của khu vực đồng bằng sông Hồng, trở thành trường đại học địa phương kiểu mẫu cả nước trong tương lai gần.

Triệt xóa đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tổ chức triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào Cai về Thái Bình tiêu thụ.

Trước đó, vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 13/9, tại xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an huyện Đông Hưng, Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang đối tượng La Ngọc Thiết, sinh năm 1999, trú tại xã Đường Quý, huyện Văn Bàn (Lào Cai) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên người Thiết 1 bánh heroin, 1 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác. Tại cơ quan điều tra, đối tượng La Ngọc Thiết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã ban hành và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1991, trú tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TRINH CƯỜNG